



เดิน หน้าชน ต้นทุนที่ต้องจ่าย

ถิ่วันนี้การเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. นั้นได้สร้างความซับซ้อนและสับสนในหลายต่อหลายเรื่อง แม้การรับเชิญไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะมี “นัยทางการเมือง” ที่น่าสนใจ

แต่ก็ถูกกลบด้วย ความสับสน ทั้งเรื่องโรดแมปเลือกตั้งที่ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 หรือ 2562 ประเด็น การเปิดตลาดนำเข้าหุ้มมะกันที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนจากผู้ เกี่ยวข้อง แต่โดยนัยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องถูกบีบให้เปิดตลาดแน่นอน

แม้แต่ประเด็นไฟเขียวคำสั่งนำเข้าถ่านหินกว่า 1.5 แสน ตัน ของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยเหมือนเป็นการต่อลม หายใจให้วงการตลาดถ่านหินสหรัฐที่อยู่ในอาการร่อแร่ เพราะ เทรนด์การต่อต้านการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ยิ่งประเด็นเรื่องจัดซื้ออาวุธถือเป็นงานถนัดของรัฐบาลชุด นี้ ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากฝ่ายไทย

ภายใต้นโยบาย “อเมริกาเฟิร์สต์” ของทรัมป์ ที่เน้น ประโยชน์ของประเทศตนต้องมาก่อน

อย่าลืมว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร ถือว่า 7 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะเสถียรสัมพันธภาพกับประเทศ มหาอำนาจ เพราะสหรัฐและประเทศตะวันตกไม่นิยมชมชอบ การรัฐประหาร จึงถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก

ดังนั้น มิตรภาพที่ “ทรัมป์” เสนอมา ย่อมไม่แปลกที่ “บิ๊ก ตู” ย่อมรีบหยิบฉวย แต่ทุกอย่างย่อมมีต้นทุน ซึ่งก็ต้องแลก กับสิทธิประโยชน์ภายใต้นโยบาย “อเมริกาเฟิร์สต์” เช่นกัน

หลายคนจึงอดตั้งคำถามว่า ประเทศไทยได้ประโยชน์ อะไรบ้างจากการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้ พร้อมๆ กับการ จับจ้องว่าหลังจากนี้เราต้องเสียอะไรอีกบ้างจากผลการไป เยือนสหรัฐของ “บิ๊กตู”

หากเราจับจู่รัฐบาล คลซ.ได้ ก็จะสามารถฉายภาพได้ชัดเจนว่ายุคนี้เป็นยุคที่ซื้ออาวุธเป็นล่ำเป็นสันยุคหนึ่ง แต่อาวุธที่ซื้อปมาระยะหลังจะเป็นอาวุธจากค่ายจีนหรือรัสเซีย ไม่ใช่อาวุธจากค่ายสหรัฐที่ทหารไทยคุ้นเคย เพราะเราถูกดองคำสั่งมานานกว่า 7 ปี จากเหตุผลการรัฐประหาร

เมื่อจับทำที่ “บีกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม พูดถึงจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาคือเป็นการวางแผนของกองทัพมาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามารับหน้าที่ เป็นแผนการซื้ออาวุธที่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ แต่พอรัฐบาลชุดนี้เข้ามาทางสหรัฐ เขาไม่ซื้อขายกับเรา ทำให้ประเทศไทยต้องไปซื้ออาวุธที่อื่น แต่ตอนนี้สามารถกลับมาซื้อได้แล้ว ทางทหารสหรัฐก็เอาของเดิมออกมาให้ซื้อขาย

ผมพยายามหาข้อมูลในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเรื่องการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐตามคำสั่งซื้อเดิม แต่ถูกดองไว้หลังการรัฐประหาร แม้บางล็อต ครม.อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับไฟเขียวจากสภาองเกรสสหรัฐ แต่ก็ไม่รู้ถึงความคืบหน้าว่าได้มีการจัดซื้อหรือจ่ายเงินให้กันแล้วหรือยัง

คำสั่งซื้อค้างเก่าเดือนกันยายน 2553 ขออ็อปเกรดเครื่องบิน F-16 จำนวน 18 ลำ วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.3 หมื่นล้านบาท

ออเดอร์เดือนมิถุนายน 2555 จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ UH-60M BLACK HAWK จำนวน 4 ลำ วงเงิน 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.7 พันล้านบาท

คำสั่งซื้อเดือนกันยายน 2557 เฮลิคอปเตอร์ Lakota UH-72A จำนวน 9 ลำ ราคารวม 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.9 พันล้านบาท

เดือนตุลาคม 2558 มีคำสั่งซื้อขีปนาวุธ Evolved Seasparrow Missiles หรือ ESSM จำนวน 16 ลูก ราคา 26.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 887 ล้านบาท และคำสั่งซื้อเดือนเมษายน 2560 ขีปนาวุธ RGM-84L Harpoon Block II จำนวน 6 ลูก ราคารวม 24.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 821 ล้านบาท

เมื่อรวม 5 คำสั่งซื้ออาวุธค้างเก่าเป็นวงเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวหนุนที่ “บีกตุ” ต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้จับมือ “ทรัมป์” ในครั้งนี้หรือไม่...

พันธศักดิ์ รักพงษ์